

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แผนพัฒนาสามปี หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นแผนที่ถ่ายทอดแนวความคิดเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกำหนดแผนงาน/โครงการที่ระบุรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจง ตลอดจนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และได้นำข้อเสนอความต้องการการพัฒนาของประชาชนในชุมชนจากการประชาคมมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีฯ ด้วยการจัดเรียงลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ซึ่งจะนำไปบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที

กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
พฤษภาคม ๒๕๕๙

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๕
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี	๒
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๒
ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๒
ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี	๕
ส่วนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา	๖ - ๙
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๖
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๗
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ	๘
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ	๑๐ - ๑๑๑
แนวทางการพัฒนาหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา	
ผ ๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา	๑๑
ผ ๐๒ บัญชีประสานโครงการพัฒนา	๑๐๔
ผ ๐๓ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา	๑๑๐
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๑๑๒ - ๑๒๔
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๑๑๒
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล	๑๑๓
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๑๑๔
ภาคผนวก	